

Số: 09 /KH-BQLBT

Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2019

## **KẾ HOẠCH**

### **Cải cách hành chính năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải số 44/KH-SGTVT ngày 28/12/2018;

Ban Quản lý bảo trì đường bộ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:**

##### **1. Mục tiêu:**

Tăng cường chỉ đạo, điều hành CCHC, tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính: Về thể chế, tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động; tài chính công và hiện đại hóa hành chính tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

##### **2. Yêu cầu:**

- Viên chức và người lao động của Ban chủ động nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện CCHC, đảm bảo triển khai nhiệm vụ CCHC hiệu quả.

- Thực hiện CCHC đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung và phù hợp nhiệm vụ được phân công.

- Kết quả thực hiện công tác CCHC của mỗi phòng, viên chức, người lao động là cơ sở để khen thưởng thi đua cải cách hành chính và là tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng năm.

#### **II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019:**

*(Kèm theo phụ lục Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019)*

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, các Lãnh đạo Phòng tổ chức phổ biến, triển khai đến từng nhân viên để biết thực hiện.

- Phòng Hành chính tổng hợp căn cứ theo Kế hoạch này xây dựng kinh phí thực hiện CCHC trình Giám đốc Ban phê duyệt.

- Giao phòng Hành chính tổng hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch và thực hiện Báo cáo Sở Giao thông vận tải theo đúng thời

gian quy định; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo, đề xuất trình Giám đốc Ban xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Sở GTVT (b/c),
- Lưu : VT, P.HCTH.



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thiện Thông**



Phụ lục

**PHỤ LỤC CÁC CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 09 /KH-BQLBT ngày 07/01/2019 của Giám đốc BQLBT)



STT	Nội dung thực hiện	Cơ quan chủ trì	Bộ phận phối hợp	Sản phẩm	Thời gian hoàn thành
<b>I. Công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin, tuyên truyền</b>					
1	Xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC năm 2019	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	- Kế hoạch CCHC - Báo cáo hàng Quý	- KH: tháng 1/2019 - BC: theo quy định
2	Công tác tuyên truyền cải cách hành chính: - Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC - Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung về Kế hoạch CCHC	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	- Kế hoạch tuyên truyền CCHC - Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch CCHC	- KH: tháng 1/2019 - HN: T3/2019
3	Công tác kiểm tra CCHC - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC - Kiểm tra công tác CCHC	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	- Kế hoạch kiểm tra CCHC - Kết quả kiểm tra nội bộ	- KH: tháng 1/2019 - KT: Quý III/2019
4	Công tác khen thưởng, xử lý vi phạm tập thể, cá nhân trong công tác CCHC	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	- Quyết định khen thưởng - Quyết định xử lý	- KT: Tháng 12 - XL: Trong năm
<b>II. Cải cách thể chế</b>					
1	Rà soát các nội quy, quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban		Thường xuyên
2	Phổ biến, triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực GTVT	Các Phòng của Ban	Các Phòng của Ban		Thường xuyên
<b>III. Cải cách thủ tục hành chính</b>					
1	Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban và công khai, giám sát việc thực hiện Quy chế	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban		Thường xuyên
2	Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý bảo trì đường bộ.	Lãnh đạo Ban, các Phòng của Ban	Các Phòng của Ban		Thường xuyên
<b>IV. Cải cách tổ chức bộ máy</b>					
1	Kiểm toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban đảm bảo đúng cơ cấu viên chức, người lao động theo vị trí việc làm.	Các Phòng của Ban	Các Phòng của Ban		Thường xuyên

2	Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận công tác trong việc giải quyết các nhiệm vụ của Ban	Các Phòng của Ban		Thường xuyên
<b>V. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động</b>				
1	Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2019	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	-Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng - Báo cáo  -KH: tháng 01/2019 -BC: tháng 12/2019
2	Xây dựng khung tiêu chí đánh giá phân loại đối với viên chức, người lao động	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	Quý I/2019
<b>VI. Cải cách tài chính công</b>				
1	Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	Thường xuyên
2	Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	Quý I/2019
<b>VII. Hiện đại hóa hành chính công</b>				
1	Xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019	Phòng HCTH	Các Phòng của Ban	- Kế hoạch - Báo cáo  -KH: Quý I/2019 -BC: Quý IV/2019